



ปีที่ 40 ฉบับที่ 11 วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2554

13 -17 มิถุนายน 2554 ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในเขตจังหวัด

วันที่ 13 -17 มิถุนายน 2554 ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในเขตจังหวัด กรณีไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส.ได้ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2544

พันตำรวจเอกพันธระวี วีระพันธุ์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช แจ้งว่า ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งของจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2554 เนื่องจากมีภารกิจไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2554 ต้องไปยื่นคำขอตามแบบ ทก 1 ต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่มีภูมิลำเนาได้ในระหว่างวันที่ 13 -17 มิถุนายน 2554

สำหรับสถานที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2554 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดไว้เขตเลือกตั้งละ 1 แห่ง ดังนี้

เขต ลต.	สถานที่เลือกตั้ง	เขต ลต.	สถานที่เลือกตั้ง
1	โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์	6	ศาลาประชาคมอำเภอทุ่งใหญ่
2	ศาลาประชาคมอำเภอปากพ่อง	7	ศาลาประชาคมอำเภอช้างกลาง
3	โรงเรียนเชียรใหญ่	8	ศาลาประชาคมอำเภอพรหมคีรี
4	โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธรวิวัฒน์	9	ศาลาประชาคมอำเภอสิชล (หลังเก่า)
5	ศาลาประชาคมอำเภอทุ่งสง		

“ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2554 ระหว่างเวลา 08.00 – 15.00 น. ณ ที่เลือกตั้งกลางของแต่ละเขตเลือกตั้งที่ได้ลงทะเบียนไว้ และหากในวันดังกล่าวไม่ได้ไปใช้สิทธิ์สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส.ได้ในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2554 ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่” ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวสรุปในตอนท้าย

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์

ชีวิตคนเรา

มศ.วิชัย บุญชูดวง มรภ. สงขลา

คนเราเกิดมาปรารถนาจะมีชีวิตที่สมบูรณ์ โดยชีวิตที่สมบูรณ์ประกอบด้วย อายุยืนยาว ร่างแข็งแรง แจ่มใส อยู่อย่างคนมีความหมาย นั่นคือคนทุกคนก็ปรารถนาสุขภาพ สบายใจ มีความสงบร่มเย็น

หากต้องการเป็นคนมีอายุยืนยาวก็ต้องใช้พลังแห่งอิทธิบาท 4 ซึ่งพระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร) อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้อธิบายไว้ดังนี้

ข้อแรก ฉันทะ คือ ความพอใจที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไป ถ้าคนเก่งจะมีอายุยืนยาวต่อไป ต้องมีฉันทะคือพอใจที่จะมีชีวิตและมีเหตุผลว่าอยู่เพื่ออะไรนั่นคือหาความหมายให้กับชีวิต

ข้อ 2 วิริยะ คือ มีกำลังใจที่จะต่อสู้กับความทุกข์ยาก จากโรคร้ายเพื่อรักษาชีวิตให้ยืนยาวต่อไป นั่นคือ พอคนเรามีฉันทะ คือ ความหวังว่าอยู่เพื่ออะไรแล้วก็จะมีวิริยะคือความเพียรพยายามที่จะรักษาสุขภาพหรือสู้กับความทุกข์ทรมานที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บ

ข้อที่ 3 จิตตะ คือ มีใจจดจ่อหรือฝึกฝนกับเรื่องที่ตัวเองมีความผูกพันนั้น ซึ่งจะทำให้มีสมาธิมุ่งมั่นและมีความสุขกับเรื่องที่กำลังทำ สามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อย่างไม่รู้ลี้ก่าตัวเองไร้ค่าหรือหมดความหมาย

ข้อที่ 4 วิมังสา คือ ใช้ปัญญาสอบสวน หมายถึง สมองจะต้องขบคิดบ้างเพื่อเป็นการออกกำลังสมอง จิตใจจะได้กระฉับกระเฉง สมองจะต้องคิดที่จะทำงานต่อไปเรื่อย ๆ

ปีนี้เป็นปีกระต่าย มีการกล่าวว่าเป็นปีกระต่ายตื่นใจ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานพระพรปีใหม่แก่ประชาชนชาวไทย ความว่า

“ชีวิตเป็นสิ่งที่มีความยิ่งกว่าสิ่งใด จึงควรที่เราจะต้องใช้ชีวิตให้สมค่าของชีวิต คือการได้มาเป็นมนุษย์โดยการกระทำ ความดี คือการไม่ทำบาปทั้งปวง การทำความดีให้ถึงพร้อม การทำใจของตนให้สะอาดบริสุทธิ์ การประกอบประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น ไม่ปล่อยชีวิตให้เป็นอย่างเปล่าประโยชน์ ประพฤติปฏิบัติแต่คุณงามความดี ทั้งที่เป็นส่วนตนเองและผู้อื่น จึงได้ชื่อว่า สุขชีวิต คือชีวิตที่ดีงาม

นิรนาม ได้เขียนลงในมงคลสารเกี่ยวกับแนวทางแห่งการทำความดีไว้ว่า ชีวิตที่มีประโยชน์มีโอกาสทำความดีได้มากถึง 10 วิธีคือ

1. การเสียสละสิ่งของของตนให้เป็นประโยชน์แก่คนอื่น จะเป็นพระภิกษุสามเณรก็ตาม จะเป็นมารดา บิดา หรือท่านผู้มีอุปการคุณอื่น ๆ ก็ตาม หรือจะเป็นคนยาก คนจนก็ตาม ชื่อว่าทำบุญด้วยการให้
2. มีเมตตาปราณีต่อกัน ไม่เบียดเบียนร่างกายของกันและกัน และไม่ทำลายผลประโยชน์คนอื่นด้วยวาจา ชื่อว่าทำบุญด้วยการรักษาศีล
3. การฝึกจิตใจให้สงบ ไม่ปล่อยให้ฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ต่าง ๆ ชื่อว่าทำบุญด้วยการเจริญภาวนา
4. การรักษามารยาทให้เรียบร้อยไม่แข็งกระด้าง เคารพบุคคลที่ควรเคารพ ชื่อว่าทำบุญด้วยการถ่อมตน
5. การไม่นิ่งเฉยตาย หรือคนอื่นมีธุระการงาน ก็หาทางช่วยเหลือตามสามารถ ชื่อว่าทำบุญด้วยการชวนชวชา
6. เมื่อทำความดีอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็ไม่หวังผลของผลของความดี ตั้งใจแต่ความดีให้คนอื่นได้รับส่วนแห่งความดีบ้าง โดยการชี้แนะหรือแนะนำชื่อว่าทำบุญด้วยการให้ส่วนบุญ คือให้คำแนะนำชี้แนะหรือบอกวิธีทำความดีนั้น ๆ
7. เมื่อได้รู้ได้เห็นคนอื่นทำความดี ก็ไม่เป็นคนอิจฉาริษยา ตั้งจิตอนุโมทนาส่งเสริมความดีของคนอื่น ชื่อว่าทำบุญด้วยการอนุโมทนาบุญ
8. เป็นคนสนใจในการฟัง เมื่อมีใครแนะนำสั่งสอนก็ตั้งใจฟังด้วยความเคารพ หรือสนใจในการอ่าน ศึกษาหาความรู้ เป็นการเสริมสร้างปัญญาบารมีอันจะเป็นประโยชน์แก่ตน ชื่อว่าทำบุญด้วยการฟังการอ่าน

น.ศ. นิเทศศาสตร์ นำเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศ

“สายลับ ตรวจจับโฆษณา”

จากการที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานนายกรัฐมนตรี ร่วมกับสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ จัด “โครงการเฝ้าระวังการโฆษณาทางสื่อต่างๆ ร่วมกับสถาบันการศึกษา ครั้งที่ 3 “ หรือ “สายลับตรวจจับโฆษณา” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้ปัญญาชนคนโฆษณาจาก สถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม “สายลับตรวจจับโฆษณา” ด้วยการส่งผลงานโฆษณาที่คิดว่าผิดพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ สื่อภาพยนตร์ โฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์, สื่อโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียง, สื่อโฆษณาประเภทสิ่งพิมพ์, โฆษณาทางสื่อ กลางแจ้ง และโฆษณาทางสื่ออินเทอร์เน็ต

โดยครั้งนี้ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช จำนวน 6 คน จาก 2 ทีม ได้รับคัดเลือกให้ไปนำเสนอผลงานในรอบชิงชนะเลิศต่อหน้า คณะกรรมการ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรุงเทพมหานคร

“น้องปุย” หรือนางสาวจิตติกานต์ แก้วทองประจำ หนึ่งในผู้เข้าร่วมการแข่งขัน เล่าถึงความรู้สึกที่ได้เข้าร่วม โครงการนี้ว่า รู้สึกดีใจที่ได้มีส่วนร่วมในโครงการดีๆ แบบนี้ ถึงแม้ไม่ได้รับรางวัลก็จะไม่เสียใจเพราะถือว่าเป็น ประสบการณ์ที่ดีมากๆ และจะนำประสบการณ์ครั้งนี้ไปปรับปรุงแก้ไขในการร่วมโครงการในครั้งต่อไป

น้องปุยยังเล่าถึงบรรยากาศในงานวันนำเสนอผลงานว่า รู้สึกตื่นเต้นมากๆ โดยกลุ่มของน้องปุยส่งประกวด ในสื่อโฆษณาประเภทสิ่งพิมพ์ และยังมีผู้เข้ารอบอีก 7 กลุ่มทำให้น้องปุยและเพื่อนๆ อัดไม่ไหวที่จะรู้สึกกดดัน

ด้าน “น้องหญิง” หรือนางสาวสมหญิง มีเสียง เพื่อนในกลุ่มเดียวกับน้องปุย บอกว่า “รู้สึกตื่นเต้นที่ได้เข้าร่วมโครงการดีๆ แบบนี้และหวังว่าผลงานจะออกมาดีที่สุดในกัน”

ผลการประกวดในครั้งนี้จะออกมาเป็นอย่างไร ขอให้ทุกๆ คนร่วมกันส่งกำลังใจให้น้องๆ ผู้เข้าประกวด ซึ่งจะ ประกาศผลในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคมนี้ ณ เซ็นเตอร์พ้อยท์ เพลย์เฮ้าส์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

ชีวิตคนเรา (ต่อจากหน้า 2)

9. เมื่อมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องใดสิ่งใด ก็ไม่ตระหนี่ความรู้ หาโอกาสแจกจ่ายความรู้แก่คนอื่นด้วยความหวัง ชื่อว่าการทำบุญด้วยการชี้แนะบอกกล่าวให้เขามีความรู้ให้เขามีปัญญา

10. พยายามปรับปรุงความคิดเห็นของตนให้ตรงต่อเหตุผล เชื้อผลของความดีความชั่ว ชื่อว่าการทำบุญด้วยการ ทำความเห็นให้ตรง

โดยสรุป ชีวิตคือการเดินทางจากเกิดไปสู่จุดตาย ระหว่างที่มีชีวิตอยู่ควรดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท พยายามพึ่งตนเองและให้คนอื่นได้พึ่งเราบ้าง อย่าลืมการให้เป็นสิ่งสำคัญเพราะยิ่งให้ยิ่งได้ปัจจุบันกำลังสนใจกันในเรื่อง จิตอาสามากขึ้น



บรรณาธิการมหาชัยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน บก. คอลัมน์พิกเที่ยง นางสาวจूरรัตน์ เสนาะกรรม
ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัชฌา นนทโชติ
พิสูจน์อักษร อัดสำเนา นายก้องภพ ปรีชาชาญ

สวัสดีค่ะ พบกับมหาชัยสารคอลัมน์พิกเที่ยงประจำวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2554 ตรงกับวันขึ้น 12
ค่ำ เดือน 7 ปีเถาะ

ข่าวแรก กับหลักคิด ของท่านรองบริหาร ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเอื้อต่อการขับเคลื่อนและพัฒนาการบริหารบุคคล
แนวใหม่อย่างยั่งยืน และขอความร่วมมือมายังบุคลากรเพื่อการบริหารบุคคล ซึ่งท่านวางหลักคิดไว้ 5 ประการ ดังนี้
ประการที่ 1 การบริหารงานบุคคลให้เป็นบทบาทและหน้าที่สำคัญ โดยมีสำนักงานอธิการบดี (กองกลาง งานนิติการ และ
การเจ้าหน้าที่เป็นหน่วยงานประสานงานกลางช่วยอำนวยความสะดวก) **ประการที่ 2** ต้องรู้ทัน รู้ชัด ปฏิบัติได้และถ่ายทอด
เป็น **ประการที่ 3** ต้องรู้จักเข้าใจ กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ บทบาทหน้าที่ เส้นทาง การพัฒนาศักยภาพสู่ความก้าวหน้าใน
วิชาชีพของตนเอง **ประการที่ 4** ต้องมีแผนงานและโครงการสนับสนุน การบริหารและการพัฒนาบุคลากรแต่ละประเภทใน
สังกัดอย่างเป็นรูปธรรม และ**ประการที่ 5** ต้องถือเป็นการหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกัน ทั้ง 5 ประการ ท่านทำด้วยความ
มุ่งมั่น มุ่งมั่น ศรัทธาและปรารถนาดีต่อบุคลากรทั้งสิ้น

ข่าวที่สอง กับการกำหนดบทบาทของสภาคณาจารย์และข้าราชการ ขณะนี้เรามีแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2554 –
2556 ขึ้นแล้ว โดยมีการศึกษาทิศทางของหน่วยงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ภายในแผนมีการกำหนดวิสัยทัศน์
พันธกิจ ปรัชญา กลยุทธ์ แนวทางพัฒนา นโยบาย แผนงานและโครงการ ที่จะจัดให้มีขึ้นในปีนี้และในอนาคต ซึ่งข้อมูล
เหล่านี้เมื่อได้กำหนดไว้จะได้จัดทำดำเนินการต่อไป เพื่อให้ผลงานออกมาเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนแก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย
และแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้มีประโยชน์อย่างมากต่อ อาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย บุคลากรทุกประเภท
ตลอดจนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเป็นอย่างมาก

ข่าวที่สาม ข่าวดี สำหรับบุคลากรทุกประเภทในมหาวิทยาลัย สภาคณาจารย์และข้าราชการมีคณะอนุกรรมการ
ฝ่ายพิทักษ์ผลประโยชน์ กฎหมายและร้องทุกข์ ซึ่งอาจารย์โชติวัต ชนะกาญจน์เป็นประธานอนุกรรมการ และมีอาจารย์สุชาติ
วิสุทธิพันธ์ ทำหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ **เพื่อรับและศึกษา**เรื่องราวการร้องทุกข์ และรูปแบบ วิธีการใน
การอุทธรณ์ร้องทุกข์ตามพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อแสวงหาแนวทางป้องกันปัญหาอันอาจเกิดจากการบริหารจัดการที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย เพื่อติดตามผลการ
บริหารจัดการตามนโยบาย แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการพิทักษ์สิทธิของคณาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากร รวมทั้งผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย เพื่อการป้องกัน
แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อภาพพจน์ของมหาวิทยาลัย และอีกช่องทางกรร้องทุกข์ได้จากเว็บไซต์
www.nstru.ac.th/Faculty_Senate

ข่าวที่สี่ ห้องสมุดฝากประชาสัมพันธ์ถึงอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่าน ไปยังนักศึกษาใหม่ ที่ประสงค์และจำเป็นต้อง
ต้องการยืมหนังสือกับห้องสมุดในตอนนี ขณะนี้รขอข้อมูลนักศึกษาที่สมบูรณ์จากทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ที่ยังไม่สามารถถ่ายโอนข้อมูลมาใช้กับห้องสมุดได้ในตอนนี้ แต่นักศึกษาต้องการยืมหนังสือก่อน ให้นักศึกษามายื่นความจำนง
ขอทำบัตรได้ที่เคาน์เตอร์ยืม-คืนที่ห้องสมุดทุกวันที่มีบริการ

ข่าวสุดท้าย สิทธิของท่านอย่าละเลย เรียนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีบุตรทุกท่าน เหลือเวลารับสมัครทุนอีก
2 วันเท่านั้น(ภายใน 15 มิถุนายน 2554) จะหมดเขตการรับสมัครทุนบุตรสมาชิก ทุกประเภททุน หลังจากนั้นคณะกรรมการ
ดำเนินงานจะจับฉลากและแจ้งผลการได้รับทุนให้ท่านทราบ

**ปิดท้ายพิกเที่ยงด้วยคำคม และข้อคิด จาก Anonymous " จิตใจที่ยิ่งใหญ่วิพากษ์วิจารณ์ความคิด จิตใจ
สามัญวิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์ แต่จิตใจที่ต่ำต้อยนั้นวิจารณ์เพียงผู้คน: Great minds discuss ideas; Average
Minds discuss events; Small minds discuss people." สวัสดีค่ะ**